



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1.อาการโควิดสายพันธุ์XBB.1.16

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์

-นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการนำของโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่เด่นชัด คือ เยื่อบุตาอักเสบ ลักษณะคล้ายตาแดง มีไข้สูง ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นคันตามผิวหนัง หากรู้สึกมีอาการเหล่านี้ แนะนำให้แยกกักตัวเองก่อนอันดับแรก ตรวจ ATK เพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่ หากมีอาการรุนแรง เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรไปพบแพทย์ เพราะโรคโควิดขณะนี้สามารถติดต่อย่างขึ้น และยังหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้

-นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า โควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 มีลักษณะอาการความใกล้เคียงกับโรคภูมิแพ้ วิธีการที่ดีที่สุด คือ ตรวจ ATK เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่

2. กลุ่มโนวิดช่วยรับมือโรคระบาดใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท

-โพสต์ แชร์ข่าวจากเว็บไซต์ ch7 ว่า โนวิด คือ คนกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ติดโควิด อาจช่วยโลกรับมือโรคระบาดใหม่ รวมถึงนักวิจัยเร่งศึกษาพันธุกรรมคนกลุ่มนี้

3. การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ข้อความว่า กอไฟแห่งซิโนแวค จาก 6 ล้านเป็น 12 ล้านโดส เอกสารเพิ่งหลุด ระบุชัด กก.วิชาการเสนอจัดซื้อซิโนแวค เพียง 6 ล้านโดส เพราะประชาชนไม่นิยมแล้ว ให้เพิ่มการซื้อแอสตราเซนเนกาและไฟเซอร์แทน แต่พอเข้าประชุมกรม. มีมติกรม.อนุมัติ 12 ล้านโดส ส่วนที่ซื้อมาเกิน ปัจจุบันหมดอายุโดยไม่ได้ฉีดและเสียตายภาษี พร้อมตั้งคำถามทำไมต้องซื้อซิโนแวคเกินความต้องการ ทั้งนี้ เอกสารที่หลุด คือ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งคณะอนุฯ ได้อนุมัติ 6 ล้านโดส และรายงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 21 กันยายน 2564 รายงานว่า กรม.อนุมัติจัดซื้อ 12 ล้านโดส เรียบร้อยแล้ว



กัญชา

รณรงค์ต่อต้านนโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ เชิญติดตามแถลงการณ์ร่วม ของเครือข่ายแพทย์ นักวิชาการ ภาคประชาชนด้านภัยยาเสพติด และเครือข่ายเยาวชนไม่ยุ่งกัญชาและยาเสพติด (YNAC) เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจผู้ที่รณรงค์ต่อต้านนโยบายกัญชาเสรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ต่อต้านกัญชาเสรี รร.เดอะ เดวิส บางกอก กทม.



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ขยายการบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., hfocus, thailandplus, thaigov, thereporters, isranews, thebangkokinsight, TheCoverage)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ. ขยายบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ รวม 131 แห่ง และ 1,348 เตียง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนอีก 494 แห่ง จัดบริการศูนย์ัญญารักษ์จังหวัด นำร่องเขตสุขภาพละ 1 แห่ง วางแผน 4 ปีข้างหน้า ผลิตจิตแพทย์เพิ่มอีกปีละ 30 คน ดูแลปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

สธ.ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, thaigov)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกล่าวว่า สธ. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ และ สปสช. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำ มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรค คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขในเรือนจำ สถานพินิจ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้ผู้ถูกคุมขังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน</p>	
<p>โฆษก สธ.ให้ปากคำตำรวจ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thaigov, thebangkokinsight, acnews, mono29., pptvhd36)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) โฆษก สธ. และผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ให้ปากคำเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้มีการดำเนินคดี นายไววิน สะอู และชาวบ้านที่มาชุมนุมคัดค้านย้าย นพ.สุภัทร ในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่เคยแจ้งความเอาผิดกลุ่มผู้ชุมนุมตามข่าวลือในโซเชียลมีเดีย เพียงแต่ประสานตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัย และให้ย้ายการชุมนุมออกจากพื้นที่กระทรวงเท่านั้น</p>	
<p>อากาศร้อนทำอาหารบูดง่าย แนะนำเลี่ยงเมนูกะทิ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สวท.,สำนักข่าวไทย, thereporters, prd)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อน อาหารบูดเสียง่าย โดยเฉพาะเมนูที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ และอาหารประเภทยำ รวมทั้งอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงต่อการบูดเสียมากที่สุด แนะนำปรุงอาหารเสร็จถ้ายังไม่กินทันที ควรใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด รอให้หายร้อนและนำแช่ตู้เย็นทันที และควรนำมาอุ่นให้เดือดก่อนนำมากิน ทั้งนี้ ประชาชนควรสังเกตและระมัดระวังเมนูที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ และเมนูที่ไม่ผ่านการทำให้สุกด้วยความร้อน หรือปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการบูดเสียและเชื้อโรคเจริญขยายจำนวนได้ง่ายที่สุด ประชาชนควรสังเกตอาหารก่อนกิน หากมีกลิ่นหรือรสผิดปกติ ไม่ควรกิน</p>	
<p>ภาวะวูบหมดสติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, PPTVHD36)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะวูบหมดสติ (Syncope) เป็นอาการสูญเสียความรู้สึกตัว และการทรงตัวชั่วคราว เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงอาจทำให้หมดสติเฉียบพลันได้ สำหรับสาเหตุ 1.เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ 2.เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ 3.เกิดจากการเสียเลือด หรือขาดน้ำ 4.เกิดจากยาบางชนิด โดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตที่สูง ยารักษาต่อมลูกหมาก ยาต้านอาการซึมเศร้า หรือแม้แต่ยาเบาหวาน สิ่งที่ต้องระวัง หลังจากผู้ป่วยตื่นขึ้นมาอาจมีอาการบาดเจ็บได้ การรักษามักจะต้องรักษาที่สาเหตุ แต่ถ้าหากวูบหมดสติตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการ เช่น ปากเปื่อย ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด ซา หรืออ่อนแรงร่างกายครึ่งซีก อาจเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติภาวะทางสมอง อาการของหลอดเลือดสมองตีบ หรือหลอดเลือดสมองแตกได้ ผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ชิดควรต้องสังเกตอาการวูบที่เกิดขึ้น และควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>เตือนภัย “HAPPY WATER”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., ไทยนิวส์, สำนักข่าวไทย, MCOT NEWS FM 100.5, thansettakij, thebangkokinsight, sondhitalk, news1live, ejan, thereporters)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า HAPPY WATER เป็นสารเสพติดที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดคิดค้นผสมขึ้นมาเอง โดยมีการนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน อาทิ เคตามีน ไอซ์ ยาอี เมทแอมเฟตามีน สารโคคาอีนแอมคาเฟอีน และ ทาร์มาดอน หรือยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมาผสมกัน และนำมาผสมในเครื่องดื่มต่างๆ เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหลายรูปแบบ ทั้งกระตุ้นประสาท หลอนประสาท กล่อมประสาทและกดประสาท แล้วแต่ที่ผู้ค้าผสมสารชนิดใดเป็นหลัก ทำให้เคลิบเคลิ้มสนุกสนาน ตื่นตัวคึกคัก จึงทำให้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักเที่ยวกลางคืน หรือกลุ่มปาร์ตี้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะการใช้ยาเสพติดหลายชนิดรวมกัน หรือเสพในปริมาณมาก ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย อาจทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	
<p>อุ้มบุญ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, TheCoverage, thebangkokinsight, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สปส. เผย กรม สปส. เดินหน้าแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญผิดกฎหมาย ทบทวนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้คู่สามี ภรรยาที่ต้องการมีบุตร และเพิ่มอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดกฎหมายทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย</p>	
<p>กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรองศูนย์เวลเนส</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในปีนี้ (พ.ศ.2566) กรมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ สสจ.และผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งหวังให้มีศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ทั่วประเทศ โดยให้สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เวลเนส เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 448 แห่ง มีผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนส รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง ทั้งนี้ ได้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองศูนย์เวลเนส ประกอบด้วย 1. ศูนย์เวลเนส ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 29 แห่ง 2. ศูนย์เวลเนส ประเภทภัตตาคาร จำนวน 15 แห่ง 3. ศูนย์เวลเนส ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 8 แห่ง 4. ศูนย์เวลเนส ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ จำนวน 14 แห่ง และ 5. ศูนย์เวลเนส ประเภทสถานพยาบาล จำนวน 21 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566)</p>	
<p>คัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- คณะกรรมการภูมิปัญญาแห่งชาติ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ บ้านหมอประวิทย์ แก้วทอง เลขที่ 8/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนหมอไทยดีเด่นระดับภาคใต้ ในการรับพิจารณาคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 หมอประวิทย์ แก้วทอง ได้เริ่มทำการรักษาเมื่อปี 2528 โดยได้เรียนรู้จากหมอเพื่อน สีแก้วเขียว ชาวตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีบรรพบุรุษ (ลุง) เป็นหมอพื้นบ้าน มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหนองโรคกระดูกส่วนคอทับเส้นประสาท โรคหนองโรคกระดูกส่วนเอวทับเส้นประสาท โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตระดูสตรี โรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเอ็น เช่น เอ็นพลิก เอ็นจม ไหล่ติด สะบักจม เป็นต้น ใช้วิธีการรักษาด้วยการรักษาแบบผสมผสานระหว่างการนวด การใช้ยาสมุนไพร และการใช้ เวทมนต์คาถา โดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ สมาชิกชมรมแพทย์แผนไทย อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา</p>	
<p>การเลือกตั้ง 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- จากเวทีรื้อฟื้นสื่อการเมือง “นโยบายขอเสียงผู้สูงอายุ” รับมือกระแสนโยบายหาเสียงชวนเชื่ออย่างมีสติและรู้เท่าทัน ก่อนเลือกตั้ง ปี 2566 โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้สูงวัยรับความเห็นต่างจากคนหนุ่มสาว ผ่านโลกมากที่สุด จิตใจต้องไม่คับแคบ ควรเลือกตั้งให้ใช้สติ ไม่ใช่อารมณ์รักชอบเกลียดชัง</p> <p>น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง COFACT.ORG กล่าวว่า ขณะนี้ COFACT ติดตามข่าวลวงทางการเมืองช่วงเลือกตั้ง 2566 พบว่ายุคนี้ไม่ได้ปลอมซะทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นการบิดเบือนให้เข้าใจผิด โพไซเซียลมีตั้งแต่บิดเบือนเล็กน้อย ยันปลอม 100% ควรพิจารณาข้อมูลรอบด้าน และไปเลือกตั้ง โดยเลือกคนที่เราพอใจที่สุด แต่ให้มั่นใจว่าตัดสินใจอยู่บนฐานข้อมูลที่รอบด้าน</p> <p>นายวันชัย บุญประชา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักกระบวนการสื่อสารสุขภาพฯ กลุ่มคนตัวดี ซีอีโอสติที่จะทำให้ผู้สูงวัยได้รู้เท่าทันสื่อ เรื่องนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง ซึ่งไม่แตกต่างจากการโฆษณาขายสินค้าทั่วไป ที่เน้นโน้มน้าวให้คนมาซื้อสินค้า เพื่อเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้ อย่างมีสติและรู้เท่าทัน</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(ไทยโพสต์)</p> <p>- รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี กล่าวในการเสวนาวิชาการ "รู้ไหมว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย" เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. ว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่อันตรายนับพันชนิด และมีสารก่อมะเร็ง รวมถึงสารโลหะหนัก พบผู้ป่วยโรคปอดจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเสพติดนิโคตินเพิ่มขึ้น นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามักกว่าบุหรี่ธรรมดา ทำลายสมอง บริษัทบุหรี่มักบอกแค่นี้ว่า แต่ความจริงเป็นสารเคมี ส่วนสารเติมแต่งกลิ่น รสชาติ ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ก็ไม่ปลอดภัย ในต่างประเทศพบปัญหาโรคปอดอักเสบเฉียบพลันที่รุนแรงกว่าและไม่เคยพบจากการสูบบุหรี่ธรรมดา มีงานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสมอง ตับ ไต ปอด หัวใจ เสี่ยงทำให้เกิดโรคหอบหืด ฤกษ์มโป่งพอง 2 เท่า ทำลายเซลล์หลอดเลือดแดง 58% เสี่ยงหัวใจวาย ผลกระทบต่อสมองวัยรุ่นที่โตไม่เต็มที่ พบ 1 ใน 4 ของหนูทดลอง เป็นมะเร็งปอด ทำลายดีเอ็นเอไม่ต่างจากบุหรี่ปริมาณ เสี่ยงตาบอดเพิ่ม 2 เท่า พบไซยาไนด์ในปัสสาวะคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพิ่มมลภาวะฝุ่น PM2.5 มากกว่าค่าปกติ 45 เท่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษบางอย่างที่ไม่พบในบุหรี่ปริมาณ ฐานของธุรกิจบริษัทบุหรี่ คือ นักเรียนมัธยมปลาย ปัจจุบันมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 1.6 หมื่นรส ยิ่งสูบ ยิ่งติด เพราะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใช้ Nicotine Salts ทำให้สูบง่ายขึ้น เด็กไทยที่เริ่มด้วยบุหรี่ไฟฟ้า มีแนวโน้มสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่ม 5 เท่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบทั้งสองอย่าง</p> <p>รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย กล่าวว่า ในแง่มุมมองเศรษฐศาสตร์บุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรถูกกม. เพราะได้ไม่คุ้มเสีย เก็บภาษีได้ แต่ไม่เป็นรายได้ที่ยั่งยืน เพราะต้องนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณี WHO ชี้แนะให้รัฐบาลเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ข้อเท็จจริงชี้แนะแก่ประเทศที่ไม่ห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้ราคาบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้น เข้าถึงยากขึ้น แต่สำหรับประเทศที่มีกฎหมายห้ามอยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มาตราการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมายไทย มี 1.ประกาศก.พาณิชย์ ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 2. คำสั่งคกก.คุ้มครองผู้บริโภค 9/2558 ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า 3. พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ 4. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ปัจจุบันมีปัญหาการตีความกฎหมาย ผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อใช้สูบส่วนตัว ไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรประสานความร่วมมือ เพื่อบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยมีกรม คร. เป็นเจ้าภาพหลัก ควรจัดทำสื่อออนไลน์เผยแพร่ผลเสียบุหรี่ไฟฟ้าผ่าน TIKTOK YOUTUBE ปัญหาตีความกฎหมายต้องแก้ไขให้ชัดเจน และมีมาตรการป้องกันปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบของจนท. การแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ นักการเมืองที่อาจมีส่วนได้เสีย</p> <p>นางสาวปัทมา เทพนม ประธาน Gen Z Chiang Rai กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.เชียงราย พบปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยพื้นที่ อ.แม่สาย อยากให้หน่วยงานที่ชักกฎหมายควบคุม และต้องสร้างสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้าถึงเด็กและวัยรุ่น</p> <p>นายกะวิน ประดับชาติ นายกองค์การนักศึกษา ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ทุกวันนี้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและมีความคลุมเครือ อีกทั้งมีงานวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าที่ระบุว่าอันตราย และอันตรายน้อยกว่า ช่วยเลิกบุหรี่ได้ นำไปสู่การโต้แย้ง ถกเถียง เป็นอุปสรรคในการทำงานกับเยาวชน</p>	
<p>โรคจิตเวช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>-นพ.กานต์ จำรูญโรจน์ รพ.รามาริบัติ เผยว่า ผู้ป่วยโรคจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะที่ไทยเท่านั้น และการรักษาจะคล้ายกับโรคเรื้อรัง ต้องอาศัยการดูแลและทานยาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเอาไว้เพื่อใช้ในการรักษา เพราะยารักษาโรคทางจิตเวชจำนวนไม่น้อยยังอยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบว่าจะบริหารจัดการเรื่องอย่างไร ทั้งนี้ รพ.รามาริบัติ มีโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ภายใต้มูลนิธิรามาริบัติฯ คอยช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในทุกประเภท รวมไปถึงผู้ป่วยจากสถานสงเคราะห์ ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น</p>	
<p>วิจารณ์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ หมออนามัยขี้เมาท์</p> <p>-โพสต์แชร์ข้อความของเพจแม่หนองเตย. อะไรกันเนี่ย ว่า นโยบายของพรรคการเมืองที่ควรมี คือ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเด็กอย่างเต็มรูปแบบ แม่และเด็กหลังคลอดควรมีโอกาสเข้าถึงกุมารแพทย์ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อนามัยที่ประเมินพัฒนาการไม่ได้ และยังให้ความรู้ผิดๆอยู่ ทั้งนี้ แอดมินเพจ แม่หนองเตย.ฯ ได้อธิบายว่า ภาระหนักในความจำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ไม่ได้มีเจตนาจะด้อยค่าบุคคลใด รวมถึงอยากเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเจอทางออกที่ดีต่อคุณภาพชีวิต ถ้าทางส่วนกลางกระจายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพออกมาให้ถึงทุกภาคส่วน ทางอนามัยเองก็จะลดบทบาทหน้าที่ และมีภาระน้อยลง</p>	
<p>WHOยุติการประกาศให้ “โรคฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ ยุติการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำหรับ “โรคเริมพอกซ์” หรือชื่อเดิม “โรคฝีดาษวานร” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดสำหรับโรคดังกล่าว เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม โรคเริมพอกซ์ ยังคงเป็นภัยคุกคาม โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาที่โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่น</p>	